

*

Số: 46-BC/DUSTC

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

**Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh**

Theo Công văn số 79-CV/BTGDĐUK, ngày 08/5/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan về việc sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUK, ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

Đảng ủy Sở Tài chính báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, như sau:

A. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

I. Kết quả thực hiện

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 01-KH/BCSD, ngày 11/10/2016 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 09-KH/ĐUK, ngày 15/9/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 09-HD/BTGDĐUK, ngày 26/12/2016 và Hướng dẫn số 11-HD/BTGDĐUK, ngày 15/3/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng về tổ chức và nội dung học tập, liên hệ chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở Tài chính đã xây dựng các kế hoạch và công văn triển khai đến các chi bộ, các đơn vị thuộc Sở để thực hiện như: Công văn số 57/ĐBSTC, ngày 17/6/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 96-KH/ĐUSTC, ngày 14/10/2016 về thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 98-KH/ĐUSTC, ngày 19/10/2016 về tổ chức thực hiện về đẩy mạnh

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020;

- Qua đó, các chi bộ và các đơn vị thuộc Sở đã tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản tại Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan tại các buổi họp, sinh hoạt chi bộ, trên Trang thông tin điện tử của Sở; kết quả 100% đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan được học tập quán triệt.

- Kết quả tổ chức học tập quán triệt chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết quả 100% đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan được học tập quán triệt.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các chi bộ, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở xây dựng Kế hoạch số 28-KH/ĐUSTC, ngày 29/3/2017 về thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ 2016 – 2020 và năm 2017. Theo đó, các chi bộ và Trưởng các đơn vị đã triển khai đến đảng viên, công chức và người lao động xây dựng kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao.

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng

- Cấp ủy chính quyền đã xác định rõ những nội dung đột phá nhằm chuyển biến rõ nét đó là từng cấp ủy, người đứng đầu đơn vị gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được từng chi bộ, đơn vị gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hàng quý, 6 tháng, năm...

- Đánh giá kết quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân làm cho đội ngũ công chức nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực thi công vụ. Xây dựng đội ngũ công chức nhất là đội ngũ cán bộ chu chốt đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng hình ảnh người công chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy và trung thực.

3. Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt”, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong làm theo Bác: Các chi bộ, đơn vị chuyên môn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, sâu rộng, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú như triển khai tại các buổi họp, sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, từ đó làm cho đảng viên, công chức và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

- Đảng ủy Sở luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống chính trị, xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sống trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh. Đảng ủy Sở đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp, từ đó nhận thức của đảng viên, công chức từng bước được nâng cao và đi vào chiều sâu, đã thật sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

- Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Đảng ủy, các đoàn thể và chi bộ cơ bản thực hiện tốt. Nội dung triển khai, đăng ký học tập cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng, từ đó khắc phục việc đăng ký học tập chung chung, rập khuôn, máy móc của đảng viên.

2. Hạn chế

- Việc tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một vài chi bộ, đơn vị vẫn còn chậm, chưa xây dựng được mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng. Việc tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến chưa được kịp thời.

- Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng ở một vài chi bộ vẫn còn chung chung, chưa thật rõ nét, do đó chất lượng thực thi công vụ của một số công chức còn hạn chế.

- Công tác tuyên truyền của các đoàn thể chưa được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu từ đó mô hình trong đoàn viên còn hạn chế.

3. Nguyên nhân của những hạn chế

Một số cấp ủy chi bộ khi triển khai thực hiện Chỉ thị còn rập khuôn, máy móc, chưa tập trung chỉ đạo, triển khai thành việc làm, hành động cụ thể.

III. Kết nghị, đề xuất

B. Nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Sở tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tăng cường đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét đảng viên, công chức hằng năm, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém.

- Tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống cho mỗi đảng viên, công chức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Điều chỉnh, tự điều chỉnh những vấn đề về đạo đức cá nhân... đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu cần thiết của mỗi tập thể, mỗi cá nhân đảng viên, công chức,

Trên đây là báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. *Duy*

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo ĐUK;
- Các đ/c Đảng ủy viên;
- Lưu: Đảng vụ.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ



Hoàng Văn Cường